

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3822

หน้า: 1(กลาง), 6

Col.Inch: 231.38 Ad Value: 289,225

PRValue (x3): 867,675

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ขานรับปฏิวัติชาติรบ.เฉพาะกิจ กองทัพ-ทปอ.-ชรก.-สื่อฯ หนุนวุฒิวินิจฉัยหน้าเต็มสูบ...

ขานรับปฏิวัติชาติ รบ.เฉพาะกิจ

กองทัพ-ทปอ.-ชรก.-สื่อฯ หนุนวุฒิวินิจฉัยหน้าเต็มสูบ วอน 'รัฐบาล-แดง' ร่วมวง 'กำนัน' ย้ำ 16 พ.ค. ต้องจบ ถกกลต. เหลวมือบบุกล้มโต๊ะ

"รัฐบาลเฉพาะกิจ" มาแรง
"ทปอ.-กองทัพ-ปลัดกระทรวง-
สภาคมสื่อฯ-ภาค ประชาชน." ร่วม
หนุน "วุฒิวินิจฉัย" ใช้แก้วิกฤติชาติ
ชูความหวังเดียวหาทางออก
ประเทศ เตรียมสรุปเสนอ
สังคม 16 พ.ค.นี้ ขณะที่ "สุรชัย"
อื้อน "รัฐบาล-เสื้อแดง" ร่วมวง
ยันพร้อม

● อ่านต่อหน้า 6

รบ.เฉพาะกิจ

(ต่อจากหน้า 1)

ไปพบทุกสถานที่-ทุกเวลา ด้าน "รัฐบาล" ย้ำพร้อม
คุยวุฒิวินิจฉัย ข้องใจรัฐบาลเฉพาะกิจ ใช้ กม.ไตรรงค์
ขณะที่ "จตุพร" ประกาศยกระดับชุมนุมใหญ่ 17
พ.ค. กร้าวถึงจุดแตกหักแล้ว ด้าน "สุเทพ" ย้ำเส้น
ตาย 16 พ.ค. ต้องได้หมายฯ คนกลาง ลั่นไว้เงา
ระดมมวลชนจัดการเอง ส่วนถกวันเลือกตั้ง ส.ส.ล้ม
หลังมือบ กบปส.บุก ล้มโต๊ะ "กตด.-รัฐบาล" หวัด
วุ่น การ์ด กบปส.ขี้ขลาด ขวางขวางวาทะ "นิวัฒน์
ธำรง" ทน โดนชน-ลากเจ็บ ขณะที่ "สมชัย" ส่งชิก
เลือกตั้ง 20 ก.ค.ไม่ได้แล้ว

● วุฒิวินิจฉัย ทปอ. ถกทางออกประเทศ

วันที่ 15 พ.ค. เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า นายสุรชัย เลียง
บุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะทำงาน ส.ว.
จำนวน 22 คน ได้เดินทางเข้ารับฟังความคิดเห็นเพื่อ
แก้ปัญหาวิกฤตการณ์การเมืองของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดี มม.ทสท. ในฐานะประธาน ทปอ. โดยมี
ตัวแทนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด 21 แห่ง
จากมหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วม อาทิ

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์
เป็นต้น ขาดเพียง 5 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย
ม.รามคำแหง ม.บูรพา ม.ราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ม.นครสวรรค์ ม.แม่ฟ้าหลวง โดยใช้เวลาหารือเป็นการ
ภายในไม่ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง

● หนุนตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจแก้วิกฤติ

จากนั้น เวลา 12.30 น. นายสุรชัย พร้อมด้วย
นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา รศ.ดร.ประดิษฐ์
วรธรรมรัตน์ อธิการบดี นิด้า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ประธานอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงผลการ
หารือ โดยนายสุรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นตรงกัน
ว่าทางออกของประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้หลักการ
ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และยุติปัญหาวิกฤติของประเทศ
พร้อมยืนยันมีความเป็นอิสระ และไม่มีธงนำ หรือเอาใจ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พร้อมฝากไปยังประชาชนให้มั่นใจ
ว่าบทสรุปการหารือจะอยู่บนหลักการให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่ายและประชาชนส่วนรวม นอกจากนี้
ยังขอความร่วมมือทุกฝ่ายว่า ในระหว่างรอผลสรุป
การหารือจากวุฒิสภาขอให้ยุติการใช้ความรุนแรง ขอ
ความกรุณานักกฎหมายให้ใช้หลักนิติศาสตร์ร่วมกับ
รัฐศาสตร์ ขณะเดียวกันขอความร่วมมือสื่อมวลชน
ในการนำเสนอข่าวอย่าใส่ร้ายโจมตี โดยย้ำยังไม่เคย
ให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้แนวทางนายกรัฐมนตรีนี ตาม

มาตรา 7 เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความ
เห็นสาธารณะ ซึ่งการเสนอข่าวที่บิดเบือนจะนำไปสู่
ความขัดแย้ง พร้อมย้ำยังรอความเห็นจากรัฐบาล
และแกนนำ นปช. โดยยืนยันให้หารือทุกสถานที่และ
ทุกเวลา อย่างไรก็ตามยอมรับว่า จากการเดินทางหา
ทางออกประเทศส่วนใหญ่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

● โวเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ด้าน ศ.นพ.รัชตะ เชื่อว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เพราะเป็นการรับฟังความเห็นจาก
ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ ไม่ให้
มีการสูญเสียหรือนำไปสู่ความรุนแรง พร้อมขอให้ฝ่าย
ที่มีความเห็นต่างได้เข้าร่วมเวทีหารือเพื่อหาทางออกร่วม
กันภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ขณะที่ที่ประชุม
อธิการบดีเห็นว่า ควรมีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมา เนื่องจาก
รัฐบาลชุดปัจจุบันมีอำนาจจำกัดในการบริหารประเทศ
แต่กลไกที่จะได้มาจะต้องหารือกันให้รอบคอบภายใต้
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ยืนยัน
ชัดเจนว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากวุฒิสภาเฉพาะกิจหรือไม่

● วอนรัฐบาล-เสื้อแดง ร่วม

ด้านนายสมชาย กล่าวว่า ในระหว่างวุฒิสภาทำ
หน้าที่ ยังมีภารกิจความทำหน้าที่ของวุฒิสภา จึง
เรียกร้องไปยัง คอ.รส.และรัฐบาล ให้ยุติวิธีการตั้ง
กล่าว อย่างไรก็ตาม รอการติดต่อและประสานอย่าง